



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ■ โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 ■ โทรสาร 0-259-6172

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 5 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562 หน้า 21 มูลค่าข่าว 280,287.-

ถือเป็นการระดมพลคนทำงานเพื่อสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมต้อนรับปีใหม่ 2563 ศูนย์การค้าแอมบีวี วิลล่า ร่วมกับ เทใจดอทคอม (www.taejai.com) แพลตฟอร์มระดมทุนเพื่อสังคม โดยอาสาทำหน้าที่เชื่อมโยงเป็น “ผู้ให้” เปิดตลาดนัดการกุศลกลางคอมมูนิตี มอลล์สุดเก๋ “ตลาดเทใจแชร์ดีแฟร์” ระดมทุนเพื่อหาของขวัญให้แก่เด็กป่วยเรื้อรัง 9 โรงพยาบาลในโครงการ “ของขวัญปีใหม่ ส่งใจให้เด็กป่วย 2563” ได้แก่ รพ.พระมงกุฎเกล้าฯ, รพ.รามธิบดี, สถาบันสุขภาพเด็ก

แห่งชาตินิมิตต์, ศูนย์การแพทย์ปัญญาเนื้องอกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ, รพ.ภูมิพลอดุลยเดช, รพ.ราชวิถี, รพ.จุฬารัตน์ และ รพ.ตำรวจ ซึ่งตั้งเป้าของขวัญจำนวน 3,000 ชิ้น สำหรับเทศกาลปีใหม่นี้ ซึ่งภายหลังจบ

งานสามารถระดมทุนได้เงินจำนวน 105,999 บาท

ไฮไลต์ตลาดนัดเทใจครั้งนี้มีร้านของนักสู้ไม่ยอมแพ้ชะตาชีวิต ร่วมแรงร่วมใจเทใจมาช่วยกันออกร้าน “ร้านน้ำแข็งไสลุงคำ” นันท์ภิญญา งามชัยสกุล หลายคนได้รู้จักคุณพ่อยอดนักสู้ที่เงินรถน้ำแข็งไสย่านราชบุรีถูกระงับไปขายพร้อมกับลูกพิการ, “ปัญญา คาเฟ่” ร้านกาแฟสร้างอาชีพให้

แบบนี้ฯ สรรค์สร้างสังคมเอื้ออาทร



วิเชียร พงศธร, ณพวงศ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, จามจุรี แซ่ซ้อ และ เอด้า จิรไพศาลกุล



ดร.ต่อภัสสร ยมนาค, ณพวงศ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, ดารณี เจริญรัชต์ภาคย์, เอด้า จิรไพศาลกุล และ วิรัชญา นาคกรพิริพ

แก่ผู้พิการได้ภูมิใจว่าสามารถทำงานมีเงินเดือน ไม่เป็นภาระของสังคม บริสดีอารมณ์ดี จิน-อภรณ์ โปร่งสุวรรณ หนุ่มดาวนิจินโดรม วัย 29 ปี แต่สามารถจดจำสูตรกาแฟได้แม่นยำมาชง

กาแฟให้ชิม หรือใครอยากชิมได้เกี่ยวเครื่องเล่นของ “กิจไต่เกี้ยว” น้องกิจ-คณิษฐ์ แซ่ฮ่าย พ่อค้าวัย 14 ปี ที่ยกร้านจากทำน้ำปากเกร็ดมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะ สำหรับงานนี้ องค์การทำการเพื่อสังคม “ไต่เคิลอรรอย” เสิร์ฟ 2 เมนูอาหารท้องถิ่นจาก จ.ยะลา ปลาหมึกยักษ์ใส่ข้าวเหนียว และขนมจีนน้ำยา ให้คน

กรุงใจบุญได้สัมผัสลง
แม้งานคนสำคัญ ณพวงศ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา กล่าวว่า นับเป็นการเริ่มต้นทำสิ่งดี ๆ ต้อนรับปีใหม่ที่ใกล้จะมาถึงได้อย่างอ้อมใจ นักช้อปได้สนุกสนานกับการซื้อของอุปโภคบริโภคคุณภาพดีที่คัดสรรมาออกร้าน และสุขใจที่มีโอกาสส่งมอบของขวัญและสร้างรอยยิ้มให้แก่เด็กที่ป่วยอยู่ในโรงพยาบาล ซึ่งนอกจากเด็กจะมีความสุข ทั้งผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ก็มีความสุขไปด้วย นับเป็นมิติที่นอกเหนือจากการรักษาทางกายที่คนในสังคมได้มีส่วนร่วมในการส่งความสุข ส่งกำลังใจให้กันและกันในช่วงเวลาแห่งการต้อนรับศักราชใหม่ปี 2563 ที่กำลังจะมาถึงในเร็ว ๆ นี้

ด้าน เอด้า จิรไพศาลกุล กรรมการผู้จัดการ เทใจดอทคอม กล่าวว่า นับเป็นการเปิดโอกาสให้ทุก

คนได้เอื้อเฟื้อและแบ่งปันทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้น ของขวัญตั้งเป้าไว้ 3,000 ก่อ่ง หลังจบงานคาดว่าจะได้ครบทุกก่่อ่ง โดยได้รับความเอื้อเฟื้อจากศูนย์การค้าแบบบีนี่ วัลล่ำ ด้านสถานที่และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน รวมถึงร่วมบริจาคสมทบทุน ส่วนเงินค่าเช่าพื้นที่ออกร้านนำเข้โครงการ “ของขวัญปีใหม่ ส่งใจให้เด็กป่วย 2563” ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย อีกร่อกคือเงินจากก่่อ่งบริจาค โดยเทใจหมาขนมร้าน “กิจโตเกียว” 300 ชิ้น มาทำขนมโตเกียวในงาน ก็มีรายได้กลับไปด้วย คนมาเที่ยวได้สนับสนุนโดยการบริจาคเงินใส่ก่่อ่ง ส่วนอีกร่อกที่เทใจหมาให้คนใจบุญชิมกันและช่วยกันบริจาคแล้วแต่ศรัทธาคือซุ้มอาหารปักษ์ใต้ จ.ยะลา น่อง ๆ โครงการลูกเหริยง น่องกลุ่มนี้กำพร้าพ่อแม่จากเหตุการณ์รุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เทใจมีกิจกรรมระดมทุนการศึกษาให้เด็ก ๆ กลุ่มนี้ จึงชักชวนเด็ก ๆ มาทำอาหารท้องถิ่นให้คนกรุงเทพฯ ลองชิมกัน.